
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
วันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายปรีชา     วงศ์วิวงค ์
นายศักดิ์ชาย     ศรีวงษ์ษา 
ว่าที่ร้อยตรีวัสดี     เถาว์สอน 
นายวรเดช      แก้วสอนดี 
นายสมศักดิ์      นานาไพร 
นายฉลอง      แสนสุภา 
นายสวาสดิ์       โพธิ์พันธ ์
นายบุญเหลือ     วงค์ศรีชา 
นายพรชัย      ไชยสุระ 
นายตระกูล      ไชยสุระ 
นายอาคม      จิตมาตย์ 
นายชนะ      แก่นจันทร์ 
นายปรีดา      ไชยต้นเทือก 
นายชายชมภู      ธนโพธิ ์
นายธันวา      มูลวงค์ 
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ประธานสภา ฯ 
รองประธานสภา ฯ 
เลขานุการสภา อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต             
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต.
สมาชิกสภา  อบต. 

ปรีชา     วงศ์วิวงค ์
ศักดิ์ชาย     ศรีวงษ์ษา 
วัสดี      เถาว์สอน 
วรเดช      แก้วสอนดี 
สมศักดิ์      นานาไพร 
ฉลอง      แสนสุภา 
สวาสดิ์      โพธิ์พันธ์ 
บุญเหลือ     วงค์ศรีชา 
พรชัย      ไชยสุระ 
ตระกูล       ไชยสุระ 
อาคม      จิตมาตย์ 
ชนะ      แก่นจันทร์ 
ปรีดา       ไชยต้นเทือก 
ชายชมภู      ธนโพธิ ์
ธันวา      มูลวงค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสาทร     เหล่าใหญ่ ๓ สมาชิกสภา  อบต. สาทร     เหล่าใหญ่ ลา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายไชยเชษฐ       ใสแสง 
นายระเบียบ     โคดอาสา 
นายอมิตร      ชากิจดี 
นายกรีฑา      จริตรัมย์ 
นายจักรกฤษณ์     ธนกูลกิจ 
นางสาวนารี       ไตรแก้ว 
นายณัฐวุฒิ      อันสนธิ ์

 

รองนายก อบต.มหาชัย 
รองนายก อบต.มหาชัย 
เลขานุการนายก อบต.มหาชัย 
รองปลัด อบต.มหาชัย 
หัวหน้าส านักงานปลัด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

ไชยเชษฐ      ใสแสง 
ระเบียบ     โคดอาสา 
อมิตร      ชากิจดี 
กรีฑา      จริตรัมย์ 
จักรกฤษณ์     ธนกูลกิจ 
นารี      ไตรแก้ว 
ณัฐวุฒิ      อันสนธิ ์
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เริ่มประชุมเวลา    ๐๙.๓0   น. 
 

ประธานสภา ฯ         -     เรียน คณะผู้บริหารฯ เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
                                  ทุกท่าน  ได้เวลาผมขอเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  
                                  25๖๒  วันที่ ๒๗ ธันวาคม 25๖๒  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                  มหาชัยครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภา ฯ            -  ขอแจ้งต่อสภาว่าในวันนี้ ท่านสาทร  เหล่าใหญ่  สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ บ้านดอนกลาง   
                                  ขอลาประชุม ไม่สามารถมาเข้าประชุมสภาในสมัยนี้ได ้เนื่องจากป่วยเข้ารักษาตัวอยู่ 
                                  ที่โรงพยาบาลครับ 
                                   

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
                                  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
                                  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ประธานสภา ฯ            -  ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ชี้แจง 
นายฉลอง    แสนสุภา   -  ผมนายฉลอง    แสนสุภา   ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ผมและ  
                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม                                 
                                  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒  วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  และ 
                                  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
                                  ไม่มีข้อแก้ไขในรายงานการประชุมครับ       
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    -  ไม่มีขอ้แก้ไขในรายงานการประชุม 
ประธานสภา ฯ  -  ผมขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ 
มติที่ประชุม -  มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภา ฯ -  ในวาระนี้มีท่านใดจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอผ่านในวาระนี้ครับ 
มติทีป่ระชุม           -  มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                                 ๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าร่วมสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพ 
                                 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
                                 มาจากพระราชด าริ  
ประธานสภาฯ            -   ในหัวข้อนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไดเ้ป็นผู้อธิบายในรายละเอียดต่างๆ ครับ 
ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน - เรียนประธานสภา  รองประธานสภา  นายก อบต.มหาชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ปลัด/เลขานุการสภา           ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มกีารประชุม 
                                    เวทีประชาคมเพ่ือเข้าร่วมสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
                                   ราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริขององค์การ  
                                   บริหารส่วนต าบลมหาชัย ซึ่งในท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบการเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้มี 
                                   มติเลือกพ้ืนที่ในการด าเนินงาน คือบ้านทันสมัย หมู่ที่ ๗ พ้ืนที่ ๕๐ ไร่  โดยมีขัน้ตอน 
                                   กระบวนการฐานทรัพยากรท้องถิ่น เริ่มจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในถ้องถิ่นเป็น 
                                   การจัดเวทีประชาคมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาครับ และ 
                                   ได้น าเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย เพื่อ 
                                   ให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  



๓ 
 

 
                                           ขั้นตอนกระบวนการในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ต้องเริ่มจากการมี 
                                  ส่วนร่วมของชุมชน  ดังนี้ 
                1. ให้มีการน าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือขอความ 
                                   เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการ 
                                   อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
                2. ให้มีการน าเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมเวทีประชาคมต าบล/หมู่บ้าน  โดยมีองค์กร 
                                  ปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้น าชุมชน  ปราชญ์ชาวบ้าน  โรงเรียน  เพื่อจัดท าข้อมูลฐาน 
                                  ทรัพยากรท้องถิ่น 
               3. ส่งเรื่องการเข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเสนอเลขาธิการ 
                                  พระราชวังในฐานะผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
                                  เพ่ือพิจารณา 
                                  4. ให้มีการน าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการ, คณะท างานเพื่อให้การ 
                                  ท างานมีระบบ  มีศักยภาพในการด าเนินโครงการ 
               5. ให้มีการด าเนินการจัดท าข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประวัติท้องถิ่น วิถีชุมชน เก็บ 
                                  ข้อมูลพันธุ์พืช ตัวอย่างพืช ตัวอย่างดิน การใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น จัดท าทะเบียน 
                                  ทรัพยากรท้องถิ่น รวบรวมข้อมูล วางระบบการจัดเก็บและสืบข้อมูล ดูแลรักษาทรัพยากร 
                                  และพ้ืนที่ปกปัก  จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการ  ด าเนินการฟ้ืนฟูบ ารุงรักษา   
                                  ขยายพันธุ์เพ่ิมแจกจ่ายให้กับชุมชน  สร้างแหล่งเรียนรู้  การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์   
                                  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรท้องถิ่น 
               6. ให้มีการประเมินติดตามผลการด าเนินโครงการ น าเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมเวทปีระชา 
                                  คมต าบล/หมู่บ้าน  เพ่ือจัดท าข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น   
                        ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
               1. ท้องถิ่น/ชุมชนสามารถอนุรักษ์พันธุ์พืชมิให้สูญหาย  คงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้รับทราบ   
                                  รบัรู้เรื่องราว พื้นฐานถิ่นเดิม 
               2. คนในท้องถิ่น/ชุมชน  มีความรักสามัคคี ชุมชนมีความเข็มแข็ง 
               3. คนในท้องถิ่น/ชุมชน  ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ สภาพพ้ืนที่มีความเป็น 
                                  ระเบียบ  ร่มรื่น  น่าอยู่  มีแหล่งเรียนรู้  มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์มีการพัฒนา 
                                  ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรท้องถิ่น  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้ชุมชนถึงเวลาแล้วที่ต้อง 
                                  อนุรักษ์พันธ์ไม้ประจ าที่มีอยู่ดั้งเดิม และบ ารุงรักษาให้คงอยู่ถึงคนรุ่นหลัง 
                                  ดังนั้น จึงน าเข้าที่ประชุมเพ่ือให้สภาได้พิจารณา  
ประธานสภา ฯ -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่  ขอเชิญครับ 
นายศักดิ์ชาย ศรีวงษ์ษา  -  ผมนายศักดิ์ชาย   ศรีวงษ์ษา  สมาชิกสภา  หมู่ที่ ๒ บ้านมหาชัย  ขออนุญาตสอบถาม         
                                              เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ เรื่องที่เราจะให้ความเห็นชอบในวันนี้ อยู่ 
                                  ในความดูแลรับผิดชอบของป่าไม้หรือบ้านเล็กในป่าใหญ่หรือไม่ ถ้าอยู่ในความดูแลของ 
                                  เขา เราต้องขออนุญาตกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยหรือไม่ครับ ประเด็นที่ 2 ประชาชนในพ้ืนที่ 
                                  มีความเห็นชอบหรือมีความขัดแย้งหรือไม ่เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีถ้าได้เข้าร่วม 
                                  จะเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติ แต่บางครั้งประชาชนในพื้นท่ีอาจขาดความ 
                                  เข้าใจ หาก อบต.ฯ เข้าไปก าหนดเขตพ้ืนที่แล้ว ประชาชนกลัวว่าจะเข้าไปหาของป่าไม่ได้ 
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นายชายชมภู ธนโพธิ์    -   ผมนายชายชมภู   ธนโพธิ์  สมาชิกสภา  หมู่ที่ ๗ บ้านทันสมัย  ผมเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ได้ 
                                              เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นด้วย ตามท่ีได้ร่วมพูดคุยในวันนั้นจะเป็นการปักป้ายให้ความรู้แก่ 
                                  ผู้ที่จะเข้าไปศึกษา คือเราต้องท าหนังสือขออนุญาตจากผู้ดูแลในพื้นที่เหล่านั้นก่อน เพราะ   
                                  เป็นโครงการที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากส่วนการจะเข้าไปหาของป่านั้นก็น่าจะยังท าได้ 
                                  เหมือนเดิมครับน่าจะเป็นการท าหนังสือแจ้งให้รับทราบการใช้พื้นที่ถ้าเขาอนุญาตก็จะเป็น    
                                  การดีเพราะเป็นโครงการในพระราชด าริเป็นการให้ความรู้กับลูกหลานประชาชนในพื้นที่ 
                                  เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ด้วยโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นโครงการที่เหมาะสมกับเป็นการให้ความรู้ 
                                  พ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ ส่วนเรื่องถนนรอบไฟป่าผมก็อยากจะท าแต่ต้องให้เจ้าหน้าที่้ป่าไม้  
                                  เป็นผู้ด าเนินการครับ 
ประธานสภา ฯ       -  มีท่านใดจะซักถามหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม        -  เห็นชอบเข้าร่วมสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
                                 ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จ านวน  ๑๓  เสียง 
 

   4.๒ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.25๖๒  

ประธานสภาฯ           -   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงครับ   
ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน - เรียนประธานสภา  รองประธานสภา  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ปลัด/เลขานุการสภา         เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ  
                                  พ.ศ.25๖๒  ทางคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจะต้องมีการรายงานต่อ 
                                  สภาทุกปี ตามระเบียบต้องให้คณะกรรมการฯ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วประชุม 
                                  รว่มกันและรายงานต่อสภาฯ  ซ่ึงมีดังนี้ 

                                 ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                                - งบตามข้อบัญญัติ จ านวน ๑,๓๕๘,๐๐0 บาท  เบิกจ่ายไป จ านวน  ๑๐๓,๓๐0 บาท 
                                  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
                                - งบตามข้อบัญญัติ จ านวน 50,000 บาท  เบิกจ่ายไป จ านวน 50,000 บาท 
                                  ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
                                - งบตามข้อบัญญัติ จ านวน ๗,๓๑๖,๐00 บาท เบิกจ่ายไป จ านวน ๖,๗๗๔,๔00 บาท 
                                  ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ 
                                  การกีฬา 
                                - งบตามข้อบัญญัติ จ านวน 5,3๗6,๔๐6 บาท เบิกจ่ายไป ๕,๐๖๖,๑๙๑.๒๐ บาท 
                                  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและการท่องเที่ยว  
                                - ไม่มีการตั้งงบประมาณเบิกจ่าย -  
                                  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                                - งบตามข้อบัญญัติ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เบิกจ่ายไป จ านวน ๑๘๗,๘๘๕ บาท 
                                  ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร 
                                - งบตามข้อบัญญัติ จ านวน ๒,๑๖๒,๘00 บาท เบิกจ่ายไป จ านวน ๑,๖๐๕,๒๓๒.๗๕ บาท 
                                    

                                                           ( รายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารแนบท้าย ) 
 

ประธานสภา ฯ       -  มีท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองในวาระนี้ครับ 
มติที่ประชุม  -  มติเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปี                                                               
                                 งบประมาณ พ.ศ.25๖๒ จ านวน  1๓  เสียง 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา ฯ    -  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนของต าบลมหาชัยเรา 
                                  เพ่ือหลวงปู่ค าพันธ์โฆสปัญโญอันเป็นที่รักและศรัทธายิ่งของพวกเราจึงอยากขอเชิญ 
                                  ชวนท่านสมาชิก อบต.มหาชัยและคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รายได้ทั้ง 
                                  หมด เพ่ือสมทบทุนในการสร้างเมรุพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ค าพันธ์โฆสปัญโญ 
                                  จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมหาชัย 
                                  เพ่ือสมทบทุน ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม แห่งที่ ๒๙  
                                  ต าบลมหาชัย รายละเอียดคร่าว ๆ ค่าสมัครจ านวน ๓๐๐ บาท ทั้งรุ่น ๑๐.๘ km 
                                  และรุ่น ๕.๒ km คนที่ลงวิ่ง ๑๐.๘ km จะได้เสื้อสีเหลือง ผู้ที่เข้าเส้นชัย ๓ อันดับ 
                                  แรกในแต่ละรุ่นอายุจะได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญหลวงปู่ค าพันธ์ ผู้ที่เข้าเส้นชัย 
                                  หลังจากนั้นจะได้รับแต่เหรียญหลวงปู่ครับ ท่านที่ลงวิ่ง ๕.๒ km จะได้เสื้อสีเขียว 
                                  และได้รับเหรียญหลวงปู่ค าพันธ์หลังจากเข้าเส้นชัยครับ ท่านใดที่มีความสนใจจะ 
                                  เข้าร่วมสามารถติดต่อสมัครกับนักพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันนี้ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๓ 
นายศักดิ์ชาย ศรีวงษ์ษา  -  ผมนายศักดิ์ชาย   ศรีวงษ์ษา  สมาชิกสภา  หมู่ที่ ๒ บ้านมหาชัย  ขอแจ้งประชา 
                                   สัมพันธ์ในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาม ๒๕๖๒ ณ วัดธาตุมหาชัยจะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปี 
                                   เพ่ือเฉลิมฉลองมงคลให้กับรัชกาลที่ ๑๐ เพ่ือเป็นมงคลชีวิตจึงขอเชิญชวนทุกท่าน 
                                   เข้าร่วมโครงการหรือช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ได้ 
                                   รับทราบ งานจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๘ นาฬิกาของวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงเวลา 
                                   ตี ๑ ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ครับ 
ประธานสภา ฯ            -  มีท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อที่จะเสนอแนะอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม   
 
ปิดประชุมเวลา   1๑.๕๘  น.                     
                                                                                 ว่าที่ร้อยตรี 

                                ( วัสดี    เถาว์สอน ) 
                             เลขานุการสภา อบต.มหาชัย          

                         บันทึกการประชุม     
           

      

 
                                            (นายปรีชา     วงศ์วิวงค์)                                                                 
                                                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 

            ตรวจบันทึกการประชุม 
                (นายฉลอง     แสนสุภา)  
        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                        
             
     (นายสมศักดิ์    นานาไพร)                     

        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         
 
 
                (นายชนะ       แก่นจันทร์)   
        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม       


